



# มติ

สน ๐๐๑๘.๑ / ๒๕๕๗

ศาลากลางจังหวัดสกลนคร

ถนนศูนย์ราชการ สน ๔๗๐๐๐

๗

กรกฎาคม ๒๕๕๙

เรื่อง แผนการเผยแพร่ร่างรัฐธรรมนูญ และการลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญในสถานศึกษา  
เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ

ด้วยร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ..... ที่ร่างเสร็จแล้วและอยู่ในห้วงการ  
ทำความเข้าใจให้กับประชาชนได้รับทราบเนื้อหาสาระที่อยู่ในร่างรัฐธรรมนูญ พร้อมทั้งอยู่ในห้วงการรณรงค์  
เพื่อให้ประชาชนออกไปใช้สิทธิลงคะแนนออกเสียงประชามติ รับ หรือ ไม่รับ ร่างรัฐธรรมนูญ ฯ ดังกล่าว  
จังหวัดสกลนครพิจารณาแล้วเห็นว่า นักเรียน/นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาเป็นกลุ่มบุคคลที่มีสิทธิ  
ในการออกเสียงลงคะแนนประชามติ รับ หรือ ไม่รับ ร่างรัฐธรรมนูญในครั้งนี้ซึ่งจำเป็นต้องทราบถึงเนื้อหาสาระ  
ของร่างรัฐธรรมนูญเพื่อประกอบในการตัดสินใจในการไปใช้สิทธิลงคะแนนออกเสียงประชามติ ในวันที่ ๗  
สิงหาคม ๒๕๕๙

ดังนั้น เพื่อให้การเผยแพร่ให้ความรู้ในร่างรัฐธรรมนูญฯ ให้ครอบคลุมถึงกลุ่มนักเรียน  
นักศึกษา ในสถานศึกษาได้เข้าใจเนื้อหาสาระในร่างรัฐธรรมนูญดังกล่าวรวมทั้งเป็นการรณรงค์ให้ออกไปใช้สิทธิ  
ลงคะแนน รับ หรือ ไม่รับ ร่างรัฐธรรมนูญฯ ฉบับนี้ จังหวัดสกลนครจึงได้จัดทำแผนการเผยแพร่ร่างรัฐธรรมนูญ  
และการรณรงค์ออกเสียงลงคะแนนประชามติในสถานศึกษา โดยให้อำเภอดำเนินการ ดังนี้

๑. จัดทำแผนและจัดกิจกรรมร่วมรับฟังร่างรัฐธรรมนูญและการออกเสียงลงคะแนนประชามติ  
รับ หรือ ไม่รับ ร่างรัฐธรรมนูญในสถานศึกษาในพื้นที่อำเภอ โดยกำหนดให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๕ สิงหาคม  
๒๕๕๙ โดยมีมอบหมายให้ทีมวิทยากรครู ข. (ระดับอำเภอ) เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้และรับผิดชอบ
๒. ประสานกับสถานศึกษาในพื้นที่เพื่อจัดช่องทางการสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญ  
และการออกเสียงลงคะแนนประชามติเพื่อสื่อสารให้กับนักเรียน/นักศึกษา รวมถึงบุคลากรในสถานศึกษาได้รับ  
ทราบ โดยให้แล้วเสร็จในวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์)

ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร

ทำการปกครองจังหวัดสกลนคร

กลุ่มงานปกครอง

โทร ๐-๔๒๗๑-๑๔๖๑

แผนการเผยแพร่ทำความเข้าใจร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช....  
และการรณรงค์ไปใช้สิทธิลงคะแนนออกเสียงประชามติ รับ หรือไม่รับ ร่างรัฐธรรมนูญ

ลำดับ	ระดับสถานศึกษา	กิจกรรม /วิธีการ	ผู้รับผิดชอบ	กำหนดเวลาแล้วเสร็จ
๑	<ul style="list-style-type: none"> <li>- มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร</li> <li>- มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์</li> <li>วิทยาเขต เฉลิมพระเกียรติ</li> <li>สกลนคร</li> <li>- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เฉลิมพระเกียรติ</li> <li>สกลนคร</li> <li>- วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร</li> </ul>	<p>๑.จัดช่องทางเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญและการไปใช้สิทธิลงคะแนนออกเสียงประชามติให้นักเรียน/นักศึกษา รวมถึงบุคลากรในสถานศึกษาได้รับทราบ</p> <p>๒. จัดกิจกรรมร่วมรับฟังร่างรัฐธรรมนูญและการไปใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนประชามติ รับหรือไม่รับ ร่างรัฐธรรมนูญ</p>	<p>วิทยากร</p> <p>ต้นแบบ</p> <p>วิทยากรครู ก. (ระดับจังหวัด)</p> <p>วิทยากร</p> <p>ต้นแบบ/</p> <p>วิทยากรครู ก. (ระดับจังหวัด)</p>	<p>ภายในวันที่ ๑๑</p> <p>กรกฎาคม ๒๕๕๙</p> <p>ภายในวันที่ ๕</p> <p>สิงหาคม ๒๕๕๙</p>
๒	สถานศึกษาในพื้นที่ซึ่งมีนักเรียน/นักศึกษาที่มีอายุตั้งแต่ ๑๘ ปีขึ้นไป	<p>๑.จัดช่องทางเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญฯ และการไปใช้สิทธิลงคะแนนออกเสียงประชามติให้นักเรียน/นักศึกษา รวมถึงบุคลากรในสถานศึกษาได้รับทราบ</p> <p>๒. จัดกิจกรรมร่วมรับฟังร่างรัฐธรรมนูญและการไปใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนประชามติ รับ หรือไม่รับ ร่างรัฐธรรมนูญ</p>	<p>๑. นายอำเภอและวิทยากรครู ข.</p> <p>นายอำเภอ/</p> <p>วิทยากรครู ข.</p>	<p>ภายในวันที่ ๑๑</p> <p>กรกฎาคม ๒๕๕๙</p> <p>ภายในวันที่ ๕</p> <p>สิงหาคม ๒๕๕๙</p>